

Số: 262 /TB-MTTQ-BTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

1. Về tình hình dư luận Nhân dân Thủ đô

Cử tri và Nhân dân Thủ đô đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền với các giải pháp hữu hiệu thúc đẩy kinh tế Thủ đô 6 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng GRDP đạt 5,97% , ở mức cao so với bình quân cả nước. Các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội phục hồi mạnh; chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; công tác chăm lo Tết cho Nhân dân và đối tượng chính sách được quan tâm, 100% hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, tặng quà với mức hỗ trợ cao hơn năm trước... đảm bảo mọi người đều có tết, vui tết; việc cung ứng hàng hóa phục vụ Tết dồi dào, đa dạng, giá bán tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá.

Cử tri và Nhân dân Thủ đô quan tâm việc sửa đổi Luật Thủ đô, việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là những nội dung mang tính cấp thiết, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô trước mắt và lâu dài theo định hướng của Bộ Chính trị; Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao sự đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ, tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ khởi công dự án đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô đúng kế hoạch, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc 03 lĩnh vực giáo dục, y tế và tu bổ, tôn tạo di tích theo chỉ đạo của Thành ủy và nghị quyết HĐND Thành phố.

Cử tri và Nhân dân Thủ đô đồng tình, đánh giá cao, bày tỏ sự tin tưởng vào công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước nói đi đôi với làm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong xử lý cán bộ có sai phạm, nhiều vụ

việc phức tạp được xử lý, điều tra...

Cử tri và Nhân dân Thủ đô hoan nghênh Thành phố đã có các chính sách động viên, khích lệ cán bộ, công chức, người lao động Thành phố song song với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị; đánh giá cao kế hoạch ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2023; ủng hộ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành phố đối với việc xử lý các dự án chậm tiến độ bằng các biện pháp như thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt giao đất, chấm dứt hoạt động đầu tư.

Cử tri và Nhân dân Thủ đô ghi nhận những nỗ lực của HĐND, UBND trong việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung và ban hành các chính sách mới, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thúc đẩy hợp tác đầu tư, đẩy mạnh sản xuất ở các lĩnh vực.

Cử tri và Nhân dân Thủ đô quan tâm và đánh giá cao hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Thành phố thời gian qua đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước, Hà Nội với các Thủ đô và Thành phố lớn trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thông qua năm tình hình Nhân dân và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Thành phố. Cử tri và Nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng về một số vấn đề như:

(1) Những tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng do xung đột Nga - Ucraina kéo dài, lạm phát thế giới tăng, trong nước giá xăng dầu, nguyên vật liệu tăng, ảnh hưởng đến sản xuất, nhiều doanh nghiệp phải giải thể hoặc tạm dừng hoạt động do thiếu đơn hàng, chăn nuôi giảm do giá thức ăn tăng cao, giá bán sản phẩm thấp.

(2) Tình trạng tội phạm công nghệ cao xảy ra ở nhiều lĩnh vực chưa được kiểm soát triệt để; vụ việc phức tạp xảy ra ở Đắk Lắk ảnh hưởng đến an ninh trật tự, chia rẽ đoàn kết dân tộc.

(3) Việc quản lý điều hành, điều độ năng lượng điện của các đơn vị chức năng chưa tốt, tình trạng thiếu điện trong thời điểm nắng nóng phải cắt điện luân phiên ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống Nhân dân.

(4) Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo vẫn nhiều vấn đề bất cập như: Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, sử dụng nhiều bộ sách khác nhau chưa phù hợp, sách giáo khoa không dùng được nhiều lần, giá thành của một bộ sách giáo khoa cao; một số cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng không bảo đảm an toàn thực phẩm khi tổ chức bữa ăn học đường cho trẻ em, học sinh; tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại chưa đảm bảo an toàn; thiếu trường học, lớp học công lập ở khối học phổ thông, gây áp lực lớn cho các bậc phụ huynh và học sinh.

(5) Tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng

đường; lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trái phép, sai phép chưa có giải pháp khắc phục triệt để; các dự án cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, rác thải chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra; một số chính sách của Thành phố về phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả còn thấp.

(6) Tiến độ cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới các khu chung cư cũ đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng và đời sống Nhân dân còn chậm. Chưa giải quyết dứt điểm các tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân sinh sống tại các khu chung cư.

(7) Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài chưa có nhiều tiến bộ.

2. Về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm đạt được một số kết quả sau:

2.1. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân

MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương, giải pháp của Trung ương, Thành phố và địa phương về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực, hợp tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hoá Việt Nam; tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm của Thủ đô, đất nước với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần cổ vũ tinh thần thi đua trong các tầng lớp Nhân dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đã tổ chức hội thi Trường Ban công tác Mặt trận giỏi với **675** hội thi (**579** hội thi cấp xã, **60** Hội thi cụm các xã, phường, thị trấn, **30** hội thi cấp huyện, **5** hội thi cụm các quận, huyện, thị xã, **1** hội thi Thành phố), đã có **4.843** thi sinh/**4.875** Trường Ban Công tác Mặt trận tham gia dự thi. Hội thi đã tạo điều kiện để cán bộ Mặt trận cơ sở trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm những cách làm hay, mô hình mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận. Hội thi được cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện, được các tầng lớp Nhân dân quan tâm, theo dõi, tích cực tham gia.

2.2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động

MTTQ Việt Nam các cấp tích cực triển khai **05** nội dung của Cuộc vận động

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều mô hình hay, cách làm phù hợp. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia thẩm định, đánh giá, xác nhận mức độ đạt các tiêu chí đối với 75 xã đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao tại các huyện Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức, Thanh Oai, Thanh Trì; tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Ứng Hoà, Ba Vì, Mỹ Đức với tổng số gần 145.000 phiếu lấy ý kiến đánh giá, kết quả các chỉ tiêu đều đạt yêu cầu.

Thực hiện công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với UBND các cấp trong tổ chức hội nghị Đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2023, đã có 5.393 thôn, làng, TDP, KDC và 579/579 xã, phường, thị trấn tổ chức Hội nghị với 769.247 đại biểu tham dự và 29.528 ý kiến đóng góp tại hội nghị. Tổ chức tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, có 98,83% số xã và 100% các quận, huyện, thị xã đã tổ chức xong hội nghị tổng kết. Thành phố tổ chức tổng kết vào ngày 30/5/2023, khen thưởng 153 tập thể, 147 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo và chương trình an sinh xã hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố tổ chức các hoạt động thăm, tặng 93.019 suất quà trị giá trên 44,051 tỷ đồng tới các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Trích 22 triệu đồng từ Quỹ “Cứu trợ” Thành phố để hỗ trợ các gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng do hỏa hoạn tại quận Hà Đông. Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã trích Quỹ “Vi người nghèo” Thành phố 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 10 nhà đại đoàn kết tại tỉnh Tuyên Quang, ủng hộ 5/15 tỷ đồng (quỹ vì người nghèo 5 tỷ, ngân sách thành phố 10 tỷ) hỗ trợ xây dựng 300 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vi Biển, đảo Việt Nam” được 39,8 tỷ đồng và hỗ trợ Quân chủng Hải quân 50 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Đông B thuộc quần đảo Trường Sa.

Tổ chức kiểm tra công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ Vi biển đảo và các quỹ an sinh xã hội do MTTQ Việt Nam Thành phố triển khai.

2.3. Kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

**** Về hoạt động giám sát:***

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 13/9/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố tích cực tham gia hiệu quả việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội”; khảo sát việc

thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổ chức giám sát trực tiếp công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, qua giám sát, đã kịp thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để khắc phục trong thời gian tới.

Triển khai Kế hoạch giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên năm 2023 qua nghiên cứu báo cáo của đơn vị; Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT ngày 28/10/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân ở nơi cư trú (*dự kiến thực hiện trong tháng 7*).

Tổ chức giám sát việc quản lý tổ chức Lễ hội truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Kết quả giám sát cho thấy, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội, chỉ đạo tổ chức các lễ hội đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn hiệu quả, gắn với phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Các lễ hội phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tập quán tốt đẹp, nếp sống văn minh của từng địa phương.

Tham gia giám sát chuyên đề của Ủy ban tư pháp Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách pháp luật tại trại tạm giam T16 Bộ Công an; việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021; tham gia khảo sát, giám sát của HĐND, các Ban HĐND thành phố Hà Nội về tình hình, tiến độ triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm hoặc không phù hợp với quy hoạch theo Nghị quyết của HĐND Thành phố; giám sát công tác cải cách hành chính; việc triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương và Thành phố về phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội... Tham gia giám sát với Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố kiểm sát công tác tạm giam, tạm giữ, thi hành án phạt tù tại trại tạm giam số 1, số 2 công an Thành phố; giám sát chi cục thi hành án quận Long Biên. Tham gia giám sát cùng Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức **1.056** cuộc giám sát thông qua nghiên cứu xem xét văn bản, thành lập **501** đoàn giám sát trực tiếp, phối hợp với HĐND, UBND tham gia giám sát **1.313** cuộc tập trung vào việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; giám sát việc thực hiện công tác thăm hỏi, tặng quà, công tác an sinh xã hội trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023...

Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát **2.466** cuộc tập trung vào các nội dung như việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện quy định của địa phương về các quy định mức đóng góp ở cơ sở, giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai tại xã, phường, thị trấn, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo phản ánh... Qua giám sát, đã phát hiện và kiến nghị **296** vụ việc và được cơ quan có thẩm quyền giải quyết **278** vụ việc (đạt tỷ lệ **93,9%**); kiến nghị chính quyền thu hồi **190m²** đất; thu hồi **13,5** triệu đồng. Các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát **2.038** công trình, dự án qua đó kịp thời kiến nghị **89** vụ việc và đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết **80** vụ việc (đạt tỷ lệ **89,8%**). Ngoài ra các Ban Thanh tra nhân dân đã phối hợp với chính quyền giám sát trên các lĩnh vực: Quản lý trật tự xây dựng: **1.745** vụ, quản lý đất đai: **528** vụ, thực hiện dân chủ ở cơ sở: **950** vụ và **381** vụ việc ở các lĩnh vực khác.

*** Về hoạt động phản biện xã hội:**

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội tổ chức **296** hội nghị phản biện xã hội, trong đó MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức 4 hội nghị PBXH đối với: Dự thảo nghị quyết của HĐND Thành phố quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội; Dự thảo nghị quyết của HĐND Thành phố quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú ở Hà Nội; dự thảo Quyết định của UBND thành phố quy định chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực: Giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội; dự thảo Quyết định của UBND thành phố về phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội, tổ chức phản biện xã hội bằng hình thức góp ý văn bản đối với dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã đã tổ chức **35** hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Nghị quyết của HĐND cùng cấp thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn đã tổ chức **257** hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, các chuyên đề liên quan đến quyền và lợi ích của Nhân dân.

Hoạt động phản biện xã hội của MTTQ các cấp được thực hiện đúng quy trình, ý kiến phản biện tại các Hội nghị phản biện xã hội được cơ quan tham mưu soạn thảo dự thảo giải trình và nghiêm túc tiếp thu, qua đó, các quyết sách khi ban hành có tính khả thi và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Các Hội nghị

phản biện xã hội ở các cấp ngày càng được nâng cao về chất lượng, các ý kiến tham gia phản biện được Chính quyền các cấp nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa để các chủ trương, chính sách được thực hiện khả thi. Tuy nhiên, tại một số đơn vị, việc tiếp thu và phản hồi của chính quyền đối với các ý kiến góp ý, phản biện xã hội của Mặt trận chưa được thực hiện nghiêm túc.

2.4. Về góp ý xây dựng chính quyền

6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội tổ chức **698** hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) với tổng số **11.912** ý kiến, trong đó, 6.925 ý kiến trực tiếp, 4.987 ý kiến bằng văn bản¹; tham gia góp ý đối với **2.354** dự thảo văn bản (Kế hoạch, Nghị quyết, quyết định...) của Đảng và chính quyền có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tổng hợp trung thực, đầy đủ, khách quan, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND các cấp.

Công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn Thành phố tiếp tục được quan tâm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức **209** hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền cùng cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân, có **14.302** người tham dự, với **1.536** ý kiến đóng góp, đã có **1.370** ý kiến được trả lời, giải đáp tại hội nghị.

MTTQ Việt Nam các cấp chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn công tác giám sát, PBXH, TTND, GSĐTCCĐ, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, thành viên nhóm nòng cốt và Nhân dân, trong đó cấp Thành phố tổ chức **03** lớp tập huấn tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại quận Hà Đông, Long Biên, huyện Thanh Trì với tổng số **780** người tham dự; cấp huyện, cấp xã đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức **2.645** hội nghị tuyên truyền với **236.626** người tham dự.

MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chuyên đề 08 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về tăng cường hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các chương trình, dự án nhằm ngăn ngừa hành vi tham nhũng, lãng phí từ sớm, từ xa.

¹ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, quận, huyện tổ chức 47 hội nghị với 395 ý kiến phát biểu trực tiếp, 987 ý kiến đóng góp bằng văn bản; các xã, phường, thị trấn và các thôn, tổ dân phố tổ chức 651 hội nghị với 6.530 ý kiến trực tiếp và hơn 4.000 ý kiến bằng văn bản.

Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được duy trì và hoạt động hiệu quả, giúp giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, trong quan hệ xóm giềng, tranh chấp về quyền, lợi ích phát sinh trong quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, qua đó góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, hạn chế đơn thư khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, tăng cường tình đoàn kết và ổn định an ninh, trật tự tại cộng đồng dân cư. Toàn Thành phố có **4.894** tổ hòa giải với **32.856** hòa giải viên (trong đó có **10.588** hòa giải viên là cán bộ Mặt trận), 6 tháng đầu năm, các tổ hòa giải đã tham gia hòa giải **1.749** vụ việc, hòa giải thành **1.473** vụ việc (đạt 84,22%).

2.5. Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác tiếp công dân 2 ngày/tuần tại địa điểm tiếp công dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; tham gia cùng Thường trực, các ban HĐND và lãnh đạo UBND Thành phố tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của Thành phố theo lịch, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Pháp luật. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đã tiếp **3.358** lượt công dân, tiếp nhận trực tiếp **1.925** đơn gồm 128 đơn khiếu nại; 170 đơn tố cáo; 1.627 đơn kiến nghị, phản ánh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã chuyển **1.314** đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết², số đơn còn lại do trùng nội dung, đơn gửi nhiều lần, nội dung không rõ ràng, cụ thể, đơn gửi nhiều cơ quan, đơn đã được các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời.

3. Những kiến nghị với HĐND, UBND Thành phố

Tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị và tiếp tục đề nghị HĐND, UBND Thành phố một số nội dung sau:

Đối với HĐND: Đề nghị HĐND Thành phố tiếp tục tăng cường công tác giám sát trong các lĩnh vực: Quy hoạch đô thị; tiến độ thực hiện các dự án; giao thông; ô nhiễm môi trường; xử lý rác thải; các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội; phòng cháy chữa cháy trong các khu chung cư...; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ chung cư. Xem xét kiến nghị điều chỉnh chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và lợi ích của Nhân dân.

Đối với UBND:

(1) Về kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh trật tự

Đề nghị UBND Thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm các lĩnh vực mũi nhọn, thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch, dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch Thủ đô.

Chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, vận hành khu chung cư, nhà chung cư, giải quyết dứt điểm các tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân, cấp giấy chứng nhận sở

² Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp 87 lượt công dân, nhận 129 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong đó khiếu nại: 15 đơn; tố cáo: 19 đơn; kiến nghị, phản ánh: 95 đơn, chuyển 30 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Ủy ban MTTQ Việt Nam của 30 quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn đã tiếp 3271 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 1.796 đơn của công dân. Trong đó: 113 đơn khiếu nại, 151 đơn tố cáo, 1.532 đơn kiến nghị, phản ánh, đã chuyển 1.282 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

hữu nhà chung cư đối với các hộ dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân;

Thực hiện hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí đầu tư cho 3 lĩnh vực: y tế, giáo dục và đào tạo, bảo tồn di tích.

Tăng cường an ninh, trật tự an toàn giao thông; trật tự xây dựng; công tác phòng chống cháy nổ; ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, lừa đảo, cho vay nặng lãi.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện thành quận, đồng bộ cả hạ tầng đô thị và xã hội; chú trọng bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với du lịch làng nghề.

(2) Về quy hoạch và đầu tư

Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai; rà soát quy hoạch, hoàn thành việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch ra khỏi nội đô; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo chung cư cũ, nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp; tập trung thực hiện dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ GPMB, làm tốt chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư; dự án cấp nước sạch, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; dự án xử lý rác thải...

Giải quyết triệt để những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Thủ đô, cương quyết đình chỉ, thu hồi dự án chậm triển khai ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, lãng phí tài nguyên.

Rà soát cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền tải điện thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo năng lượng phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

(3) Về Giáo dục

Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học theo quy hoạch đã được phê duyệt; chỉ đạo ngành Giáo dục triển khai đồng bộ, thống nhất việc sử dụng bộ sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn Thành phố tránh gây lãng phí, bức xúc trong Nhân dân.

(4) Về Nông nghiệp

Đề nghị UBND Thành phố tiếp tục quan tâm, rà soát có chính sách phù hợp, khả thi để đầu tư phát triển ngành Nông nghiệp Thủ đô theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm sản xuất giống và vùng chuyên canh, sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

(5) Về xây dựng chính sách, cải cách hành chính

Đề nghị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, ủy quyền; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số để xử lý, phân tích, dự báo và tối ưu hóa hoạt động, quản lý kinh tế xã hội, thực hiện xây dựng chính quyền điện tử.

(6) Về công tác quản lý thông tin, truyền thông

Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các nguồn thông tin trên các nền tảng xã hội như youtube, tiktok, facebook...; làm tốt công tác thông tin, truyền thông chính thống; tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và Thủ đô.

(7) Về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đề nghị UBND Thành phố tiếp tục quan tâm giải quyết hiệu quả hơn nữa đơn khiếu nại, tố cáo, các vụ việc tồn đọng kéo dài; tích cực giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, không để thành điểm nóng, góp phần ổn định tình hình, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Trên đây là Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Trân trọng đề nghị HĐND, UBND và các cơ quan chức năng của Thành phố nghiên cứu, giải quyết và thông báo đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, cử tri và Nhân dân Thủ đô biết để giám sát theo quy định.

Nơi nhận:

- Đ/c Bí Thư Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- TT HĐND TP;
- UBND TP;
- Các vị ĐB HĐND TP;
- BTT MTTQ VN TP;
- Lưu: VT, Ban DC-PL.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lan Hương